



คู่มือการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข  
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โดย  
นางสาวปิยะวรรณ เอี่ยมวิสัย  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

## บทนำ

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้นและใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุง ให้สอดคล้องกับ ระเบียบ วิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคือ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใครๆ ผู้ปฏิบัติงานทราบ และเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจลำดับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารกำกับและติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนได้รับทราบถึง ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ได้จริง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทุกคน

โดย นางสาวปิยะวรรณ เอี่ยมวิสัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



# ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น



\* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 22



## ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น



\* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 22/1

## ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น



\* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 21